

Góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết, thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xác định sự phát triển của công nghiệp ngày càng tác động tích cực tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Theo đó, đến nay 100% xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí điện nông thôn và 144/263 xã có chợ đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, việc duy trì nghề truyền thống và mở rộng nghề mới ở các vùng nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 245 làng nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận, giá trị sản xuất chiếm khoảng 20% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Các cơ sở sản xuất thủ công tuy có quy mô nhỏ, thậm chí chỉ là sản xuất của các hộ gia đình song đã thu hút một số lượng khá lớn lao động nông



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư).

thôn vào các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp. Tổng số lao động trong khu vực làng nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay thu hút khoảng 150.000 người tham

gia với thu nhập bình quân từ 2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Sở Công Thương còn chú trọng quy hoạch 50 cụm công nghiệp (CCN) với tổng

diện tích trên 2.578ha, trong đó có 294 dự án đã đầu tư ở 38 CCN tạo việc làm cho trên 31.500 người. Trong các CCN có nhiều CCN phục vụ cho làng

nghề, điển hình như CCN Thái Phương, CCN Minh Tân, CCN Phúc Khánh của huyện Hưng Hà, CCN Đông La, Nguyễn Xá của huyện Đông Hưng, CCN Đập Neo, huyện Quỳnh Phụ...

Điểm nhấn trong những năm qua là nhiều mặt hàng của ngành Công Thương đã đáp ứng được nhu cầu thị trường, trong đó nhiều doanh nghiệp đã phân phối một số mặt hàng phục vụ chủ lực cho nông nghiệp. Điển hình như ngành công nghiệp sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Văn, Công ty TNHH Lam Sơn, Công ty TNHH Cường Liên. Đặc biệt, năm 2011, dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat được đầu tư với số vốn 5.800 tỷ đồng tại CCN Thái Thọ (Thái Thụy) không chỉ là một trong những dự án lớn nhất tại tỉnh, đóng góp giá trị lớn trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành mà còn cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất phân bón của cả nước. Bên cạnh đó, lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm cũng có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển công nghiệp của tỉnh, làm tăng giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường từ đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động ở nông thôn. Qua khảo sát cho thấy, đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 chủng loại sản phẩm có quy mô tương đối cao trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm như xay đá gạo, ngô; thịt đông lạnh, thủy sản đông lạnh; nước mắm, rau, củ,

quả, bia, nước khoáng... Một số doanh nghiệp có quy mô lớn như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH Liên Hạnh...

Cùng với đó, Sở Công Thương còn thực hiện hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn. Tính từ năm 2008 đến nay, Sở đã thực hiện hỗ trợ 411 chương trình, dự án khuyến công địa phương với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng, 220 chương trình dự án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 15.683 triệu đồng. Sự hỗ trợ đó đã góp phần động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đề thực hiện hiệu quả hơn

nữa Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tiêu chí điện ở các địa phương. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các cấp trong công tác quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là hệ thống chợ trên địa bàn. Tiếp tục huy động nguồn vốn xã hội hóa trong xây dựng chợ nông thôn, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất để xây dựng chợ. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục thực hiện xã hội hóa thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các CCN, củng cố nghề truyền thống, khuyến khích du nhập nghề mới.

THU THỦY



Các làng nghề trong tỉnh tạo việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn.

ĐÔNG HƯNG

Nhiều phương án phòng, chống thiên tai



Nông dân xã Đông Phú (Đông Hưng) khơi thông dòng chảy.

Hiện nay đang là mùa mưa bão. Để chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huyện Đông Hưng đang tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có mưa bão xảy ra.

Hệ thống đê trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện còn nhiều điểm xung yếu: mặt cắt ngang đê một số đoạn còn nhỏ so với mặt cắt đê hoàn chỉnh, một số mặt đê nền xấu thường xuất hiện mạch sủi khi mực nước lũ xấp xỉ báo động II trở lên. Một số đoạn đê chất lượng kém thường bị thấm lậu khi mưa lớn, trong thân đê đoạn K34+600, K41+300 có nhiều tổ mối. Một số đoạn đê có bãi hẹp hoặc mái kè trùng mái dễ không trống được che chắn sóng khi có bão, lũ trùng hợp dễ gây sạt lở mái đê. Điểm gác nước số 7, 21, 22 và 23 được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp, nền điểm thấp hơn mặt đê, mái thấm dột, tường nứt. Một số kè như kè An Lập, kè Đại Đồng Tả, kè Vinh Quang, kè Phương Cúc đang xuống cấp... Do vậy, thuộc các xã Đông Hoàng, Đông Á, Đông Huy, Đông Lĩnh chưa thi công xong. Với thực trạng các công trình đê điều của Đông Hưng như vậy, khi có bão kết hợp với mưa lớn và lũ lên cao sẽ rất khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, mùa mưa bão năm 2018 có khả năng đến sớm hơn trung bình nhiều



Trạm bơm Hậu Thượng sẵn sàng bơm tiêu úng bảo vệ cây trồng.

năm và ảnh hưởng tới Việt Nam tương đương năm 2017. Do vậy, huyện Đông Hưng đã sớm xây dựng các phương án chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết: Huyện đã tổ chức hội nghị, ban hành công văn đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ban, ngành liên quan quán triệt sâu sắc đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân nắm chắc phương châm "4 tại chỗ" để chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả khi có thiên tai. Lãnh đạo 10 xã ven đê chỉ đạo xử lý dứt điểm hành vi vi phạm Luật Đê điều, đặc biệt là hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây

ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ. Chủ động tiêu úng cho lúa và các loại cây trồng, vật nuôi; giải quyết, khắc phục hậu quả khi có bão, lũ xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, con người... sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Thời gian qua, huyện Đông Hưng đã tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành xây dựng kè Cao Phú, xã Đông Phú, hoàn thiện nâng cấp mặt đê tả Trà Lý thuộc địa phận xã Bạch Đằng, Hồng Giang, xây mới một số điểm cạnh, tổ chức khơi thông dòng chảy, tu sửa một số trạm bơm... Đồng chí Nguyễn Văn Chúc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với Hạt quản lý đê điều huyện, chính quyền các xã, nhất là các xã

có đê thường xuyên đi kiểm tra, phát hiện những diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống lập phương án xử lý kịp thời. Tham mưu cho huyện phê duyệt, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu của đê, kè, cống đến các đơn vị, địa phương. Tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê cho các lực lượng hộ đê của 10 xã ven đê. Xây dựng phương án bảo vệ đê gia súc, gia cầm, chủ động các loại cây, con giống đặc biệt là giống lúa dự phòng để khắc phục hậu quả nếu bão, lũ, mưa úng xảy ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống thiên tai.

Để phòng, chống úng trong mùa mưa bão, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn các cống dưới đê, phương án tưới, tiêu chi tiết, cụ thể. Tổ chức kiểm tra toàn bộ các vùng úng, các trạm bơm tiêu úng để kịp thời sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Với phương châm "chủ động phòng, chống từ xa" mùa mưa bão năm nay, bên cạnh việc xây dựng phương án tưới, tiêu, Xí nghiệp sẽ tuần thủ tuyệt đối quy trình đóng mở cống dưới đê, phối hợp với các địa phương tổ chức ra quân thu dỡ các vật cản, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm dòng chảy... Từng tiểu ban và các địa phương, nhất là các xã ven đê chủ động xây dựng phương án, đề ra giải pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chống úng cho lúa và rau màu.

Đồng chí Nguyễn Đức Mộc, Chủ tịch UBND xã Đông Phú cho biết: Xã đã huy động những người có sức khỏe, hiểu biết về sông nước, chuẩn bị đủ 500 cây tre, luồng, 500m² vải bạt, 2.000 bao tải, trên 100 xe cơ giới... khi có lệnh điều động ứng cứu hộ đê là do ngay.

Xây dựng các phương án cụ thể, chuẩn bị đủ nhân lực, vật lực ứng phó với mùa mưa bão đã được cấp ủy, chính quyền huyện Đông Hưng quan tâm thực hiện. Song để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, người dân cũng cần tích cực vào cuộc, chủ động ứng phó với những hiện tượng cực đoan của thời tiết, thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là phải chấp hành nghiêm Luật Đê điều, không xây dựng công trình, nhà cửa, chất tải vật liệu trên mặt đê, mái đê và trong hành lang bảo vệ đê, ảnh hưởng đến các công trình phòng, chống lụt, bão.

THU HIỀN

KIẾN XƯƠNG

Bất cập những bãi chôn lấp rác

Kiến Xương hiện có 14 lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn cho 16 xã, thị trấn, còn 21 xã phải sử dụng bãi rác chôn lấp tập trung. Những bãi rác này đang bộc lộ những hạn chế gây bức xúc và ảnh hưởng tới môi trường sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Là xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Kiến Xương (năm 2013), song đến nay, xã Thanh Tân vẫn chưa có lò đốt rác. Toàn bộ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý bằng biện pháp chôn lấp. Ông Đinh Văn Tới, cán bộ địa chính xã cho biết: Mặc dù mỗi năm địa phương đầu tư từ 20 - 30 triệu đồng cho việc phun hóa chất xử lý rác lớp mặt và chống ruồi, muỗi phát sinh nhưng do lượng rác thải ra ở các khu dân cư quá nhiều nên hiệu quả xử lý không cao. Mùi hôi thối của bãi rác vẫn còn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân canh tác gần bãi rác.

Để hoàn thiện thủ tục nông thôn mới về môi trường, xã Vũ An đã đầu tư 2,4 tỷ đồng để làm 800m đường từ khu dân cư ra bãi rác, quy hoạch 8.000m² đất, làm sân, xây tường bao và đào hố chôn lấp rác. Ngoài ra, mỗi năm, địa phương chi gần 40 triệu đồng cho công tác quản lý bãi rác, mua hóa chất, thuê người đốt, phun thuốc khử trùng và thuê máy móc san lấp rác định kỳ. Thế nhưng, bãi rác chôn lấp tập trung của xã vẫn ô nhiễm nặng. Theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi, nhặng, muỗi và vi khuẩn phát sinh khiến cho nhiều hộ nông dân sản xuất gần bãi rác phải sợ

mỗi khi đi qua bãi rác này. Ông Nguyễn Giang Đông, Chủ tịch UBND xã Vũ An cho biết: Mỗi tháng, bãi rác của địa phương phải tiếp nhận từ 20 - 25 tấn rác thải các loại; với lượng rác ngày càng tăng như hiện nay thì chỉ một vài năm nữa là sẽ quá tải. Điều đáng lo ngại nhất của bãi rác chôn lấp là chiếm nhiều diện tích đất, không xử lý rác triệt để, gây ô nhiễm môi trường, là nơi trú ngụ của chuột, ruồi, muỗi, côn trùng gây hại cho sản xuất và sức khỏe người dân. Trước thực trạng này, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Vũ An mong muốn xây dựng lò đốt xử lý rác, song để thực hiện được đòi hỏi nguồn kinh phí lớn trong khi ngân sách của địa phương không đáp ứng được.

Cũng trong tình trạng như xã Vũ An, xã An Bối mặc dù quy hoạch bãi chôn lấp rác rộng tới 10.000m² nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ quá tải bởi mỗi tháng có tới 70 - 80 tấn rác thải được đưa về tập kết tại đây chờ xử lý. Ông Nguyễn Minh Đức, cán bộ địa chính xã An Bối cho biết: Ngoài rác thải của địa phương, thời gian qua có hiện tượng người dân địa phương khác đổ trộm rác thải vào bãi rác của An Bối. Do không phân loại được rác thải nên việc xử lý cũng khó khăn. Mỗi lần đốt rác thủ công thì khói bụi, mùi khét rất khó chịu và đây là nơi trú ngụ, phát sinh ruồi, muỗi, côn trùng, chuột gây hại nên cử tri của địa phương nhiều lần kiến nghị xây dựng lò đốt rác thay thế bãi chôn lấp.

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương khẳng định: Không riêng ở xã Thanh Tân, Vũ An, An Bối, tình trạng các bãi rác chôn lấp trung của 18 xã còn lại cũng đang ít nhiều gây ô nhiễm môi trường do mỗi năm huyện hỗ trợ cho các địa phương khoảng hơn 2 tấn hóa chất, chế phẩm sinh học để xử lý rác. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương chưa phân loại được rác hữu cơ và vô cơ nên việc xử lý rác bằng chế phẩm sinh học chưa phát huy được hiệu quả. Một số xã chưa xây được tường bao bãi rác nên còn tình trạng rác thải tràn ra ruộng, sông, ngòi cũng ảnh hưởng đến môi trường sản xuất của nông dân. Bên cạnh tác động tiêu cực đến môi trường, điều bất cập chính là các bãi rác chôn lấp chiếm nhiều diện tích đất đai; mỗi xã tối thiểu sử dụng 5.000m², có xã dân số nhiều thì quy hoạch tới 1ha đất rất lãng phí tài nguyên đất đai.

Để khắc phục những bất cập trong công tác xử lý rác thải nông thôn, huyện Kiến Xương cần đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự phân loại rác tại gia đình; quản lý các bãi rác và thực hiện đúng quy trình xử lý rác. Tuy nhiên, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải, huyện và các xã mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng lò đốt, nhà máy xử lý rác thải bảo đảm quy chuẩn theo quy mô liên xã trong thời gian tới.

KHẮC DUẤN



Bãi rác chôn lấp ở xã Thanh Tân (Kiến Xương) gây ô nhiễm môi trường.